

คนดังทั่วเมืองเหนือ พร้อมดารา แห่งร่วมงานคับคั่ง



คนดังทั่วเมืองเหนือ พร้อมดารา แห่งร่วมงานคับคั่ง



เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ **บุญถาวร สาขาเชียงใหม่** ศูนย์รวมวัสดุตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยในครั้งนี้ ทางผู้บริหารได้เนรมิตพื้นที่บุญถาวรให้เข้ากับบรรยากาศเมืองล้านนา ผู้บริหาร รวมถึงแขกที่มาร่วมงาน ต่างแต่งกายด้วยชุดประจำภาคของภาคเหนือ ในงานได้รับเกียรติจาก **ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์** มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบุญถาวรนำโดย **นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานกรรมการ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด และนายวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ ประธานบริหารบริษัทในเครือบุญถาวร** พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพนักงานบุญถาวร ร่วมฉลองเปิด บุญถาวร สาขาเชียงใหม่ สุดยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงชื่อดังร่วมงานคับคั่ง อาทิ **ชาคริต แย้มนาม, ป๊อ ธัญวดี สกิดใจ, นุ่น ศิรพันธ์, ท็อป พิพัฒน์, โดนต์ มนต์พันธ์, หมูอิมอิม, กิ๊ฟ วรรณะ** มาร่วมเล่นเกม แจกทอง และประมูลสินค้าในราคาเริ่มที่ 1 บาท กับลูกค้าบุญถาวร

นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ ประธานกรรมการ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด กล่าวว่า “เรามีวัสดุตกแต่งบ้านครบวงจรไม่ว่าจะเป็น กระเบื้อง หิ้งน้ำ หิ้งครัว กว่า 100,000 รายการ และยังมีห้องตัวอย่าง (Mock up room) อีกว่า 300 ห้องที่ลูกค้าสามารถนำไปเป็นไอเดียในการแต่งบ้าน และบริการต่างๆ ที่เสริมเข้ามาเพื่อให้การเข้ามาใช้บริการที่บุญถาวรมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บริการส่งสินค้า บริการ 3D Design ที่จะทำให้ลูกค้าได้เห็นห้องเสมือนจริงก่อนที่จะเริ่มก่อสร้าง บริการพื้นที่ BDC CLUB สำหรับลูกค้ากลุ่มสายอาชีพที่สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ในการทำงาน หรือนัดลูกค้ามาเสนองานพร้อมดูตัวอย่างสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย และบุญถาวรยังพัฒนาช่องทางสื่อสารทาง Online เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาดูสินค้า และค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผมหวังว่าลูกค้าทุกท่านจะชอบ และให้ความสนใจในการเลือกวัสดุตกแต่งบ้านกับสาขาใหม่ของบุญถาวร และในวันนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งวัน มีการแจกทองทุก 2 รอบรอบละ 30 เส้นรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท เพื่อเป็นการต้อนรับและคืนกำไรให้ลูกค้าครับ”

นายวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ ประธานบริหารบริษัทในเครือบุญถาวร กล่าวว่า “สำหรับสาขาเชียงใหม่นี้ เป็นศูนย์รวมวัสดุตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของบุญถาวร ด้วยวัฒนธรรม ประเพณีที่เจริญรุ่งเรืองมาช้านานของเมืองเชียงใหม่ ความเป็นศิลปินของผู้คน และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บุญถาวรได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่สวยงามแห่งนี้ เรามีวัสดุตกแต่งบ้านที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ สไตล์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ

ความพึงพอใจสูงสุด และนอกจากบุญถาวรจะไม่หยุดที่จะพัฒนาด้านธุรกิจแล้ว เรายังพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยกันอีกด้วย โดยเริ่มตั้งแต่สาขาเกษตร-นวมินทร์ สาขาหัวหิน สาขาพระราม 2 ที่ได้นำเอาแนวคิดเรื่องของการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ และล่าสุดที่สาขาเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานทดแทน ทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ รวมถึงการมีพื้นที่สีเขียวที่จัดทำเป็นสวนสาธารณะที่จะช่วยผลิตออกซิเจน และเป็นพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยบุญถาวรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับแรกเพื่อให้โซ่รวมทุกสาขาเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเปิดสาขาใหม่แห่งนี้ และขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบุญถาวรมาโดยตลอด”

นายวิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย